

## บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนดำเนินงาน ซึ่งการจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ และเพื่อให้เป็นการดำเนินกิจกรรมตรงตามแผนงาน /รายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการใช้งบประมาณของปีนั้น ๆ

## วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

สำหรับวัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ทำให้แนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงาน และจำแนกรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อสามารถติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้สะดวกและชัดเจนยิ่งใหญ่อขึ้น

## ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

### ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ / กิจกรรม ที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง และโครงการ / กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินการพัฒนาจังหวัด / อำเภอ แบบบูรณาการ

### ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

### ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

## ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

การจัดทำแผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในแต่ละปีงบประมาณ  
สำหรับแผนดำเนินงาน จะมีรายละเอียดโครงการและพื้นที่รวมทั้งช่วงระยะเวลาดำเนินการต้อง  
สามารถตรวจสอบและติดตามผลได้